



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

“Tại cuộc gặp với Tổng thống V. Putin trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông sắp tới, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ thảo luận về hàng loạt các chủ đề liên quan đến quan hệ song phương Nga – Nhật” – Tổng thư ký nội các Nhật Bản là ông Esihide Suga cho biết. Theo lời ông Suga, trong tiến trình hội đàm cũng sẽ tính đến chuyến thăm đáp lễ của Tổng thống Putin đến Nhật vào tháng 12 năm nay.

(Hãng thông tấn Regnum)

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ giới thiệu dự án hành lang vận tải quốc tế “Samarga” cho phép rút ngắn quãng đường vận chuyển từ tuyến đường sắt xuyên Siberi đến biển Thái Bình Dương xuống hơn 500 km. Trong khuôn khổ dự án này, một trung tâm logistics cũng sẽ được xây dựng tại “Rakitnoye” thuộc Đặc khu phát triển ưu tiên “Khabarovsk”. Tổng giá trị đầu tư của dự án ước tính khoảng 400 tỷ RUB.

(Nước Nga ngày nay)

“Với việc Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức hàng năm, chính quyền Nga cho thấy thái độ nghiêm túc trong việc phát triển vùng Viễn Đông. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư đang hoạt động tại đây, hoàn toàn có thể yên tâm”, - ông Tomoyuki Igarashi – Tổng Giám đốc công ty JGC Evergreen, Đại biểu tham dự EEF-2016 bày tỏ hi vọng.

(Eastrussia.ru)

“Thỏa thuận về thực hiện dự án xây dựng nhà ga và bến tàu tại cảng Korsakov ở phía Nam Sakhalin sẽ được ký kết tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Giá trị ban đầu của dự án ước tính 1,91 tỷ RUB”, - ông S. Khotochkin - Tổng Giám đốc công ty cổ phần “Tập đoàn phát triển tỉnh Sakhalin” cho biết. Cảng hành khách tàu biển dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2018, có thể đón tiếp lưu lượng hành khách lên tới 120 nghìn lượt mỗi năm.

(TASS)

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, vùng Khabarovsk dự kiến ký kết 10 thỏa thuận với Sberbank, Rostelecom và các công ty nước ngoài. Tại Diễn đàn, các đại diện của vùng sẽ tham gia thảo luận việc xây dựng mạng lưới sản xuất tại vùng Viễn Đông, các vấn đề hợp tác Nhà nước – tư nhân, phát triển các Đặc khu phát triển ưu tiên.

(Nước Nga ngày nay)

“Diễn đàn kinh tế phương Đông là cơ hội tuyệt vời để các địa phương trong vùng giới thiệu tiềm năng kinh tế của mình và nâng cao sức hút đầu tư ở tầm trong nước và quốc tế”, - ông V. Iluykhin – Thống đốc vùng Kamchatka cho biết trong buổi họp báo về việc Kamchatka tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông.

(Kamgov.ru)

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng tại Yakutia sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Theo tính toán sơ bộ, dự án có trị giá 1,3 tỷ RUB. Theo đó, khu nghỉ dưỡng Abalakh sẽ được chuyên môn hóa thành khu nghỉ dưỡng chữa bệnh bằng nước khoáng và bùn.

(Interfax)

Dự án Nhà máy khai thác và chế biến liên hợp (GOK) chuyên khai thác và chế biến quặng tại Kamchatka sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Số vốn để xây dựng nhà máy dự kiến là 12,5 tỷ RUB. Khi đi vào hoạt động trước năm 2025, nhà máy sẽ giúp tăng sản lượng khai thác vàng trong khu vực lên 18 tấn mỗi năm.

(Kamgov.ru)